

Số: /BC-BKTNS

Điện Biên, ngày tháng 02 năm 2025

## BÁO CÁO

### **Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, giao biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2025 thuộc tỉnh Điện Biên**

Kính gửi: Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại thông báo số 20/TTHĐND-VP ngày 10/02/2025, Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 576/TTr-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2025 của UBND tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

#### **1. Về hồ sơ dự thảo Nghị quyết**

- Hồ sơ trình thẩm tra: Dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình 576/TTr-UBND ngày 19/02/2025 của UBND tỉnh.

- Thời gian nhận hồ sơ thẩm tra chính thức: ngày 19 tháng 02 năm 2025.

#### **2. Sự cần thiết, phù hợp của Dự thảo Nghị quyết với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, với tình hình kinh tế xã hội của địa phương**

Ngày 10/12/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 220/NQ-HĐND về việc Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2025 thuộc tỉnh Điện Biên; theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã giao 2.007 biên chế công chức năm 2025 (trong đó: cơ quan cấp tỉnh là 1.117 biên chế và UBND cấp huyện là 890 biên chế).

Thực hiện Kết luận 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2024 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 12/02/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên.

Theo đó, sau khi sắp xếp, tinh gọn số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Điện Biên giảm từ 19 cơ quan xuống còn 14 cơ quan chuyên môn.

Đồng thời, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, biên chế của Cục Quản lý thị trường từ Bộ Công Thương về để thành lập Chi Cục quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương.

Sắp xếp lại ngành Thanh tra theo hướng kết thúc hoạt động của thanh tra các sở, ngành; thanh tra cấp huyện, chuyển chức năng, nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cho tổ chức khác thuộc sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện; chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành do thanh tra tỉnh thực hiện, đồng thời chuyển biên chế, công chức về cho Thanh tra tỉnh.

Do đó, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh, giao biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2025 thuộc tỉnh Điện Biên là cần thiết, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương và đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng chính quyền.

### **3. Nội dung của dự thảo Nghị quyết**

#### **3.1. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách**

Ban KTNS thẩm tra dự thảo Nghị quyết trên cơ sở các căn cứ có đến thời điểm thẩm tra; hiện tại chưa có quy định cụ thể của các cơ quan Trung ương, do đó để kịp thời điều chỉnh, giao biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2025 thuộc tỉnh Điện Biên phù hợp với việc thực hiện sắp xếp, tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung và thể thức văn bản của dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, giao biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2025 thuộc tỉnh Điện Biên do UBND tỉnh trình.

#### **3.2. Đề nghị Ban chủ trì có ý kiến đề nghị UBND tỉnh nội dung sau:**

Kịp thời cập nhật các nội dung (nếu có thay đổi) và các căn cứ pháp lý liên quan đến trước khi trình HĐND tỉnh cho phù hợp.

Trên đây là báo cáo phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, giao biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2025 thuộc tỉnh Điện Biên của Ban Kinh tế - Ngân sách gửi Ban Pháp chế HĐND tỉnh nghiên cứu, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH& HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH**  
**TRƯỞNG BAN**

**Lý Thị Phương Điện**

